



TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH

# CHUYÊN ĐỀ STEM

MÔN: TNXH

LỚP: 2A2

*Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Diễm*



**Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2025 -2026, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của BGH, trường Tiểu học Thượng Thanh đã thực hiện thành công chuyên đề Stem môn Toán lớp 2.**

**Chiều ngày 23/12/2025 tại trường Tiểu học Thượng Thanh, cô giáo Hoàng Thị Diễm - GVCN lớp 2A2 đã thực hiện tiết chuyên đề Stem Toán: Lịch để bàn tiện ích.**



Môn STEM Toán học giữ vai trò quan trọng đối với học sinh lớp 2 – lứa tuổi bắt đầu hình thành tư duy logic, khả năng quan sát và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Thông qua các bài học STEM, học sinh không chỉ được củng cố kiến thức Toán học cơ bản mà còn được trải nghiệm, khám phá và học tập một cách chủ động, tích cực.

Những tiết học STEM trong môn Toán giúp học sinh thêm yêu thích môn học, biết vận dụng kiến thức Toán vào các tình huống gần gũi với cuộc sống như: đo độ dài đồ vật, đếm – so sánh số lượng, nhận biết hình dạng, giải quyết các bài toán gắn với thực tế. Qua đó, các em phát triển tư duy logic, khả năng suy luận, sáng tạo và hình thành thói quen học tập tích cực.

Bên cạnh đó, hoạt động STEM trong môn Toán còn tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác và trình bày ý tưởng. Các tiết học STEM góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh tự tin hơn, hứng thú hơn và từng bước phát triển toàn diện cả về năng lực lẫn phẩm chất.



Khởi động tiết học, tiếng hát “Các ngày trong tuần” vang lên rộn ràng, mang đến không khí vui tươi, hào hứng cho cả lớp. Qua giai điệu quen thuộc, các con nhanh chóng ôn lại thứ tự các ngày trong tuần, tạo tâm thế sẵn sàng bước vào bài học mới.

Sau phần khởi động, học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm làm lịch để bàn. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các con cùng nhau quan sát mẫu, nhận biết các ngày, các tháng và sắp xếp lịch theo đúng trình tự. Mỗi bạn đều hào hứng, tỉ mỉ thực hiện sản phẩm của riêng mình, vừa học vừa chơi trong không khí sôi nổi.

Thông qua hoạt động này, học sinh không chỉ củng cố kiến thức về thời gian trong môn Toán, mà còn được rèn luyện sự khéo léo, khả năng quan sát, tư duy sắp xếp và làm việc nhóm. Tiết học STEM nhẹ nhàng, bổ ích đã giúp các con thêm yêu thích môn học và tự tin vận dụng kiến thức vào cuộc sống hằng ngày.



Sau tiết dạy, các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường đã cùng trao đổi, chia sẻ các nội dung liên quan đến bài dạy. Các thầy cô giáo cùng đóng góp ý kiến về hình thức tổ chức các hoạt động và những nội dung đáng khen cũng như cần chỉnh sửa để tiết dạy hoàn thiện hơn.





# Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến tiết dạy:





# Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến tiết dạy:





## Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến tiết dạy:







# Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến tiết dạy:

